


Límtrésbitar úr íslensku      
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Samstarfsverkefni Límtré Vírnets, Skógræktarinnar og 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands



Logi Unnarson Jónsson

● Byggingartæknifræðingur
● Áhersla á umhverfismál í byggingariðnaði                                       



Um fyrirtækið - Stutt kynningarmyndband

•https://www.youtube.com/watch?v=gtwab6QxNgI

https://www.youtube.com/watch?v=gtwab6QxNgI


Gjöfult Samstarf











Niðurstöður 



Túlkun 
1. Of snemmt að fullyrða almennt um gæði íslensks timburs í 

burðavirki með þessari einu rannsókn.
2. Margar spurningar hafa vaknað sem er mikilvægt að leita 

svara við og halda rannsóknum á íslenskum skógum áfram.
3. Mikið fjármagn þarf til að byggja upp heilsteypta innviði fyrir 

íslenskan hátækni timburiðnað og skynsamlegt væri að auka 
fjármagn til nýsköpunar sem myndi hámarka verðmæti 
skóganna okkar.  

4. Íslenskt timbur má vel nýta í burðarvirki

5. Ef vel er haldið á spilunum er ekkert því til fyrirstöðu að hér 
verði byggður upp blómlegur timburiðnaður á næstu 20 - 30 
árum.



Næstu skref

Vinna að frekari rannsóknum og 
nýsköpun í timburiðnaði á Íslandi.

Láta okkur dreyma um að byggja fyrsta 
húsið með límtrésburðarvirki úr íslensku 
timbri.









Af hverju erum við 
að þessu?

1. Umhverfismál
2. Nýsköpun
3. Sjálfbærni



Hvernig?





















Takk fyrir


